

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH

ThS. Phạm Xuân Thạch
Chủ tịch Công đoàn trường,
Trưởng phòng Đào tạo

Với những đổi mới trong hoạt động của mình, Công đoàn trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã góp phần vào những thành tích hoạt động chung của Nhà trường, tạo nên những kết quả đáng khích lệ trong năm 2015. Với thành tích đó, Công đoàn trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã vinh dự được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2015.

Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh hiện có 60 đoàn viên sinh hoạt tại 7 tổ công đoàn khoa, phòng. Đội ngũ đoàn viên công đoàn là những cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường có trình độ chuyên môn cao gồm: 1 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 26 thạc sĩ và 3 đồng chí đang học cao học, với tinh thần đoàn kết, giàu nhiệt huyết, ham học hỏi, tận tâm với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh. Hoạt động công đoàn nhà trường có nhiều thuận lợi do luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của công đoàn cấp trên và đặc biệt là sự ủng hộ, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn để công đoàn tổ chức tốt hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh luôn phát huy vai trò của mình trong mọi mặt hoạt động chung của nhà trường. Cùng với sự phát triển của nhà trường, công đoàn trường đã góp phần không nhỏ trong những thành tích mà nhà trường đã đạt được. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị, chăm lo bảo vệ

quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Phát huy truyền thống của Công đoàn Trường, với nhận thức năm 2015 là năm cuối Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015; tổ chức tiến hành Đại hội các chi bộ khoa, phòng và Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Chính vì vậy, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn để góp phần đẩy mạnh các hoạt động của Nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ được Ban chấp hành Công đoàn trường xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện mọi hoạt động của năm 2015. Và ngay từ đầu năm, thông qua việc tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức đã tập hợp được trí tuệ tập thể của cán bộ, viên chức đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

được Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đưa ra là, Ban Chấp hành Công đoàn phải bám sát vào kế hoạch hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh và tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tế của Công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Công đoàn đánh giá kết quả phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, từ đó phân tích, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và đề ra hướng phấn đấu khắc phục những tồn tại, đồng thời tiếp tục kế thừa và phát huy những mặt mạnh.

Kế hoạch hoạt động hàng năm của Công đoàn trường tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức và nhân viên nhà trường xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động; giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức và đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về cơ hội, thách thức, khó khăn trong điều kiện hiện nay để tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển nhà trường; động viên khuyến khích xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Công tác này luôn được cán bộ, giảng viên hưởng ứng tích cực, qua học tập và rèn luyện đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Công đoàn luôn phối hợp cùng chuyên môn định kỳ hàng năm tổ chức quán triệt và duy trì các phong trào thi đua: “*Dạy tốt - Học tốt*”, phấn đấu “*Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo*” “*Xây dựng nếp sống văn hoá trong trường học*”, cuộc vận động “*Gia đình văn hoá mới*”,... Qua phong trào thi đua, đã nâng cao chất lượng đào tạo,

bồi dưỡng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường luôn tích cực tìm tòi đổi mới hình thức hoạt động, ví dụ như: Mỗi tháng, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn trường phối hợp tổ chức tặng hoa, quà sinh nhật cho các đoàn viên có ngày sinh trong tháng. Sinh hoạt này luôn nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của toàn thể đoàn viên công đoàn, tạo nên những buổi sinh hoạt công đoàn lành mạnh và bổ ích, đồng thời thực sự là những buổi sinh hoạt kết nối các đoàn viên và các tổ công đoàn với nhau. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt dã ngoại, tham quan nghỉ mát trong dịp hè, các dịp lễ tết, hoặc các ngày lễ lớn vừa gắn với ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, vừa hướng đến việc chăm lo đời sống và lợi ích của các đoàn viên, giúp họ an tâm công tác.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao đã được công đoàn quan tâm tổ chức thường xuyên, đã tạo ra bầu không khí vui - khỏe trong cán bộ, viên chức, người lao động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Nhờ những hoạt động có tính gắn kết này mà tính dân chủ và tinh thần xây dựng khối đoàn kết trong tập thể nhà trường luôn được phát huy. Nhiều hoạt động bê nổi nhân các sự kiện chính trị trong năm được Công đoàn trường tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác như Hội cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt.

Công đoàn đặc biệt thường xuyên quan tâm tới đội ngũ đoàn viên công đoàn nữ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để nữ đoàn viên phấn đấu vươn lên trong chuyên môn, nghiên cứu khoa học, trong công tác xã hội và trong việc nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình văn hóa với phong trào “*Phụ nữ giỏi việc trường - đảm việc nhà*”. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Công đoàn phối hợp Nhà trường tổ chức kỷ niệm, tuyên dương, khen thưởng chị em có thành tích cao, nhằm động viên, khích lệ kịp thời chị em phấn đấu để công tác tốt.

Có thể nói, hoạt động công đoàn thời gian qua tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có một bước đổi mới về nội dung và phương thức, từng bước thực hiện được những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn là vận động tập hợp, giáo dục quần chúng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động... Hoạt động của Công đoàn trường đã góp phần vào thành tích chung của Nhà trường trong năm 2015, đó là: Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường được tặng bằng khen “Đơn vị thi đua xuất sắc toàn ngành” giai đoạn 2010 – 2015; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền giai đoạn 2010 – 2015, Công đoàn trường là “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Cờ thi đua năm 2015”, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt “Chi đoàn xuất sắc”, được Đoàn khối các cơ quan Tỉnh tặng giấy khen và Tỉnh đoàn tặng bằng khen “Chi đoàn xuất sắc”; Hội cựu chiến binh đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”, được Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với phương châm “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường theo hướng tăng cường định hướng của Đảng ủy, phát huy tính chủ động sáng tạo của từng tổ chức đoàn thể”. “Đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua “dạy tốt học tốt”, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm”. Để Công đoàn

trường tiếp tục góp phần quan trọng vào hoạt động chung của Nhà trường, xứng đáng với Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lưu ý vào một số giải pháp sau:

Một là, Công đoàn nhà trường phải thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng các cấp, Nhất là Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động của Đảng ủy, Nghị quyết Công đoàn cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục phát huy là nhân tố tích cực trong hoạt động của Công đoàn trường, thường xuyên chỉ đạo các Tổ công đoàn bám sát kế hoạch hoạt động của Công đoàn trong năm 2016 xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn của tổ, lồng ghép với hoạt động chuyên môn theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của từng khoa, phòng.

Hai là, Công đoàn chủ động tích cực phối hợp với chuyên môn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn, bám sát quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2016, tổ chức đăng ký thi đua và giám sát các hoạt động.

Để thực hiện được chức năng của Công đoàn trong đơn vị thì người cán bộ công đoàn cần phải chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện quy chế dân chủ. Đây là giải pháp tích cực, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động. Thực hiện quy chế phối hợp, tức là lãnh đạo chuyên môn phải

quan tâm tới Công đoàn và ngược lại Công đoàn tích cực chủ động trong việc tổ chức thực hiện những vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong Nhà trường.

Ba là, lồng ghép tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước, thực hiện giáo dục pháp luật và vận động người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các buổi sinh hoạt nhân các ngày lễ lớn.

Trong công tác tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các hoạt động nhân các sự kiện lớn của tỉnh và của Nhà trường, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức lồng ghép sinh hoạt công đoàn với tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện giáo dục pháp luật trong cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường để toàn bộ đoàn viên công đoàn trường nắm bắt chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao ý thức pháp luật và thực hiện đúng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là vấn đề kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và văn hóa công sở.

Bốn là, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung hoạt động hàng năm đáp ứng nguyện vọng, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn, các chương trình hoạt động của Công đoàn cấp trên và bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, kế hoạch hoạt động của nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn xây dựng nội dung, phương pháp hoạt động cụ thể. Trên cơ sở đó chọn những việc trọng tâm cần tổ chức, triển khai trong từng tháng, từng quý hoặc vào dịp các ngày kỷ niệm của đất nước, của dân tộc, của ngành, của địa phương và nhà trường.

Đổi mới việc xây dựng kế hoạch, nội dung và phương pháp hoạt động sẽ tạo

động lực mới trong hoạt động công đoàn, phát huy sức mạnh tập thể và sự chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, tạo đà cho những hoạt động mới trong năm 2016, làm tiên đề thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Năm là, luôn sáng tạo, đổi mới nội dung sinh hoạt của Công đoàn như: Tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm, ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày 20/10,... không chỉ tổng kết thi đua khen thưởng mà Công đoàn còn lồng ghép vào đó là liên hoan văn nghệ, vui chơi có thưởng, trao đổi, tọa đàm về các chủ đề liên quan, tạo sự hấp dẫn và không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động. Mặt khác qua tổ chức các phong trào, cán bộ công đoàn có cơ hội rèn luyện kinh nghiệm để trưởng thành và nâng cao được vai trò của Công đoàn trong nhà trường.

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường, từ những đổi mới hoạt động của Công đoàn trường trong những năm qua, với những thành tích đã đạt được trong năm 2015, nhất là với vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2015, Ban chấp hành công đoàn chúng tôi tin tưởng rằng: Chính sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể chính trị, sự đổi mới trong hoạt động của mình, Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhất định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được góp phần quan trọng để nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế./.